



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 และเปิดรับสมัครบุคคลระหว่างวันที่ 13 - 22 พฤศจิกายน 2566 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเท่าที่ผู้สมัครคัดเลือกได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ปรากฏว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ มีดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
1.	นางภัทรศยา บุญมัน	01	

ทั้งนี้การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครเลือกสรรและสรรหา และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสรรหาและเลือกสรรข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ได้พิจารณาจากเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสรรหาและเลือกสรรว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป ๆ หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ๆ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร ๆ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

โดยผู้มีรายชื่อจะเข้ารับการสรรหาในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ผู้เข้าสอบให้มาสถานที่คัดเลือกก่อน 30 นาที ถ้าดำเนินการคัดเลือกไปแล้วหลัง 15 นาที ไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ ให้ผู้เข้าคัดเลือกนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประชาชนเข้าห้องสอบ รวมทั้งดินสอยยางลบ ปากกาน้ำเงิน ให้พร้อม

ผู้สมัครคัดเลือก พนักงานจ้าง ต้องทดสอบสมรรถนะ ดังนี้

- 09.00 น. - 10.00 น. -สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 50 ข้อ (50 คะแนน)
- 10.00 น. - 11.00 น. -สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 50 ข้อ (50 คะแนน)
- 13.00 น. เป็นต้นไป -สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (100 คะแนน)

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

/(ลงชื่อ) สาคร จันทร์เขียว ...

(ลงชื่อ)



(นางสาวกร จันทร์เชียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง